

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>บ้านเมือง คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ มติชน</p>	<p>สสส. แอลงวิสัยทัศน์</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สุปรีตา อุดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส.คนใหม่ แอลงวิสัยทัศน์แนวทางการบริหารองค์กรว่าจะนำองค์กรก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพด้านการเสริมสร้างสุขภาพ และทำงานเพื่อตอบโจทย์สังคมด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ส่วนที่มีการทักท้วงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน สสส.พยายามแก้ไขปรับปรุงตามที่มีการชี้แนะ พยายามสร้างความเข้าใจให้มากขึ้น โดยมีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง สสส.ตามกรอบเวลาที่ คตร.กำหนดไว้ 3 เดือน อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบของ คตร.</p> <p>ส่วนที่มีการชะลอโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส. โดยเฉพาะในโครงการที่มีงบประมาณเกิน 5 ล้านบาทนั้น ทราบว่ามี 50 โครงการที่ผ่านคตร.แล้ว แต่รอการตรวจสอบจาก สธ</p> <p>กรณีกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีรายได้บุคคลจากภาคีที่รับงบประมาณ สสส.นั้น ได้มีการหารือกับกรมสรรพากรเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาอาจมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือบางข้อความในสัญญาระหว่าง สสส.กับภาคีทำให้เกิดการเข้าใจผิด</p> <p>ส่วนการสรรหากรรมการ สสส.ใน ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิแทนคนเดิม จำนวน 7 คน จะมีการเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 4-14 กุมภาพันธ์ 2559 โดยจะสรรหาให้ได้ 2 เท่าของจำนวนเดิม คืออย่างน้อย 14 คน เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการ สสส.ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์</p>
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ,มติชน โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า ไทยโพสต์ คมชัดลึก</p> <p>เดลินิวส์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ มติชน</p>	<p>โรคชิก้า</p> <p>ชิก้าติดต่อผ่านเพศสัมพันธ์</p> <p>สาธารณสุขรัฐเท็กซัสรายงานการติดต่อของไวรัสชิก้าจากคนสู่คน เป็นครั้งแรก ในสหรัฐ ซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นการติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ ไม่ใช่จากการถูกยุงกัด โดยบุคคลนี้ติดเชื้อผ่านการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เดินทางกลับมาจากเวเนซุเอลา ด้านซีดีซีเตรียมออกข้อมูลป้องกันการติดเชื้อผ่านการมีเพศสัมพันธ์</p> <p>-ด้าน ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ความรู้เรื่องการถ่ายทอดไวรัสชิก้าผ่านทางเพศสัมพันธ์นั้น เป็นเรื่องที่ทราบมานานแล้ว นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายทอดผ่านทางน้ำนม และสายรกได้ด้วย โรคนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างโรคไข้เลือดออก แต่ที่เป็นปัญหาคือทำให้ทารกแรกคลอดมีศีรษะเล็ก พิการทางสมองแต่กำเนิด ก็เหมือนโรคหัดเยอรมันที่ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต แต่ทำให้เด็กพิการ</p> <p>ไทยวิจัยทำหมันยุง</p> <p>-รศ.สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ นักวิจัยภาควิชาภูมิวิทยาการแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ยุงลายในประเทศไทยมีเชื้อชิก้าน้อย มีเชื้อไวรัสเดงกีมากกว่า</p> <p>-เสนอข่าว รศ.ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์ หัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศพาหะ และโรคที่นำโดยพาหะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทำหมันยุงลายตัวผู้ ขณะนี้อยู่ระหว่างเพาะเพิ่มจำนวน และภายใน 2-3 เดือนนี้ จะนำไปปล่อยในพื้นที่นำร่องที่ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้ยุงที่พัฒนาแล้ว ซึ่งมีชื่อว่า "TH AB" ไปผสมพันธุ์กับยุงตัวเมียที่เป็นยุงลายบ้านทั่วไป ซึ่งจะทำให้ควบคุมปริมาณยุงลายได้</p> <p>-จากความสำเร็จครั้งนี้จะมีการประชุมระดับนานาชาติ โดยองค์การอนามัยโลก และทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) จะจัดงานประชุมควบคุมโรคที่ประเทศบราซิล ในวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งได้เชิญทีมวิจัยไปด้วยในฐานะผู้เชี่ยวชาญ และนำเสนอผลการศึกษากันครั้งนี้ เพื่อเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่นๆ นำไปควบคุมปริมาณยุงต่อไป (สำหรับ รศ.ปัทมาภรณ์ทำวิจัยเพื่อควบคุมยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกมาเป็นเวลา มากกว่า 25 ปี เป็นคนแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับทุนจากมูลนิธิเกตส์ ในโครงการแกรนด์ ชาเลนจ์ เอ็กซ์โพลเรชั่นส์ ปัจจุบันเป็นประธานเครือข่ายนิเวศสุขภาพซึ่งมีสมาชิก 17 ประเทศ และมีเครือข่ายการวิจัยเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรค ที่นำโดยพาหะและโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนในภูมิภาคเอเชีย)</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<p>สคร.9เตือนชিকা</p> <p>-เสนอข่าว วันเดียวกัน นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา กล่าวถึงโรคชিকাว่า พื้นที่อีสานตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์ ซึ่งอยู่ในเขตนครชัยบุรีนทร์ มีการเฝ้าระวังโรคดังกล่าวอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม โรคนี้ยังไม่มียาวัคซีน และยังไม่มียารักษาเฉพาะ จึงต้องรักษาตามอาการ ขณะที่กรมควบคุมโรค ได้เตรียมการเฝ้าระวัง และหารือมาตรการป้องกันโรคดังกล่าว พร้อมทั้งเตือนผู้เดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรคให้ชุกยาให้ถูกยุงกัด โดยสวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวให้มิดชิด ใช้ยาทาป้องกันยุงกัด หากเป็นหญิงตั้งครรภ์ ก่อนเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรคควรปรึกษาแพทย์</p> <p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p>
ไทยรัฐ	<p>-เสนอข่าว การระบาดในประเทศอื่นๆ ประเทศชิลี ยืนยันพบผู้ป่วย 3 รายแรกของประเทศที่เดินทางไปเที่ยวในกลุ่มละตินอเมริกา ไอร์แลนด์พบ 2 รายแรกที่กลับจากกลุ่มประเทศมีไวรัสชิคาการะบาดเช่นกัน ด้านออสเตรเลียพบผู้ป่วย 2 รายแรกที่กลับจากพื้นที่แถบทะเลแคริบเบียน สเปนพบผู้ป่วยรายที่ 4 และนิการากัว พบผู้หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ 2 รายแรกของประเทศ ทำให้ยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 15 ราย</p> <p>ส่วนที่บราซิล พบผู้ป่วยต้องสงสัยเพิ่มขึ้นเป็น 4,074 ราย พร้อมยกเลิกจัดงานเทศกาลคาร์นิวัลประจำปี 2559 แต่ยังคงเดินทางเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ช่วงวันที่ 5-21 ส.ค.</p> <p>ขณะเดียวกัน บริษัทยาสัญชาติฝรั่งเศส ซาโนฟิ ประกาศโครงการพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสชิคา ด้าน บริษัทยาสัญชาติญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เริ่มระดมพลเพื่อคิดค้นวัคซีนป้องกันโรคชิกา ในขณะที่วัคซีนสำหรับใช้เลือดออกจะเริ่มทดสอบภายในปี 2016 นี้ และยังมีสถานศึกษาและบริษัทอีกหลายรายประกาศเดินทางค้นคว้าวิจัยวัคซีนชิคาด้วย</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า จะตั้งหน่วยติดตามสถานการณ์ในประเทศยากจน ซึ่งมีอัตราการเกิดสูง เพื่อจะได้ตรวจพบได้แต่เนิ่นๆ หากมีรายงานของภาวะสมองลีบเล็ก หลังจากมีกระแสวิตกว่าไวรัสชิคาการะบาดไปยังเอเชียและแอฟริกา</p>
ไทยรัฐ โปสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์	<p>-เสนอข่าว สภากาชาดอเมริกัน วอนผู้บริจาคโลหิตที่เพิ่งเดินทางกลับจากกลุ่มประเทศมีไวรัสชิคาการะบาด ให้เว้นช่วงรอให้ครบ 28 วันก่อนบริจาคเลือดเพื่อป้องกันการระบาด แม้ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อผ่านการบริจาคเลือดยังถือว่าต่ำมาก ส่วนผู้ที่บริจาคเลือดแล้วภายใน 14 วันแล้วมีอาการเป็นไข้คล้ายไวรัสชิคา ควรแจ้งให้สภากาชาดรับทราบเพื่อทำการกักเลือดที่บริจาคได้ทันที</p>
โปสต์ทูเดย์ คอลัมน์ เงินเงินเงิน กรุงเทพธุรกิจ บ้านเมือง new)108	<p>บทความ</p> <p>-เสนอบทความ เรื่อง ชิกา โดย อรุณ จิรชวลา กล่าวว่า แม้คนไทยจะอุ่นใจได้ว่าชิคาไม่ใช่โรคที่เลือบากกว่าแรงของสาธารณสุขุไทย แต่ก็ไม่อยากให้เราประมาท โดยเห็นเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรง หรือเป็นเรื่องไกลตัว เราควรมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดแต่เนิ่นๆ ด้วยเหตุผลหลายประการ ดังนี้ หนึ่ง พฤติกรรมของโรคในอดีตกับในปัจจุบันอาจจะไม่เหมือนกัน สอง ตามประวัติโรคนี้เป็นโรคในเขตร้อน ใกล้เส้นศูนย์สูตร ซึ่งประเทศไทยก็อยู่ในเขตร้อนเต็มตัว นอกจากนี้พายุที่สำคัญของโรคคือยุง ซึ่งประเทศเราก็มียุงชุกชุม สาม โรคนี้พิสูจน์แล้วว่าติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ ประเด็นนี้เป็นเรื่องพึงระวังเป็นพิเศษสำหรับไทย เพราะบ้านเรามีธุรกิจบันเทิงและธุรกิจทางเพศที่ใหญ่มาก และส่วนใหญ่อยู่นอกระบบ ทำให้การตรวจสอบและการควบคุมโรคเป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก สี่ บ้านเราเป็นเมืองท่องเที่ยว เศรษฐกิจเราพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวในอันดับต้นๆ หากเกิดการระบาดของชิคาหรือของโรคอื่น จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวย่อมหดหายไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น ห้า การระบาดของชิคา หากยังหยุดไม่ได้ในเร็ววัน จะมีผลต่อการขยายตัวของประชากรในประเทศที่มีการระบาด อยากตั้งข้อสังเกตว่า การระบาดของชิคาในบราซิลเริ่มมาเกือบปีแล้ว แต่ในระยะแรกแทบจะไม่ใช่ข่าว เชื่อว่าเป็นเพราะสื่อตะวันตกถือว่าเป็นปัญหาเฉพาะของประเทศกำลังพัฒนาที่อยู่ในเขตร้อนและมียุงชุม ไม่ใช่ปัญหาของประเทศที่พัฒนาแล้ว หากโรคนี้ไม่แพร่กระจายไปถึงยุโรปกับอเมริกาเหนือ เราก็คงจะยังไม่มีความตื่นตัวใดๆ ทั้งๆ ที่เราเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง</p> <p>-เสนอบทความให้ความรู้ เรื่องไวรัสชิคา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ทีวีช่อง สทท.	<p>โรคเมอร์ส</p> <p>-เสนอข่าว นพ. โภกาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า อาการผู้ป่วยซิกาชาวโอมาน อาการดีขึ้น ไม่มีภาวะแทรกซ้อน แพทย์ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด อีกไม่นานคงออกจากรพ.ได้ ไทยได้รับการประสานจากองค์การอนามัยโลก ให้ยึดการเฝ้าระวังตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีปลายประสาท ไข้หอบหืด ในการแก้ไขปัญหาต้องเร่งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรค</p>
ข่าวสด	<p>จับออกบัตรรับรองเด็กไร้สัญชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นายสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ และผู้พลัดถิ่นสภาพนายความ ได้หารือร่วมกับ ร.ร.สันถวไมตรีศึกษา อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อติดตามการแก้ปัญหาเลขทะเบียนเพื่อแสดงสถานะให้กับเด็กไร้สัญชาติในสถานศึกษา โดยขณะนี้มีหนังสือสั่งการของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. 2558 เพื่อจัดบัตรประจำตัวสำหรับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ให้กับเด็กนักเรียนร.ร.เอกชนการกุศล 7 แห่งในพื้นที่ อ.แม่สอด ทั้งหมด 334 คน ซึ่งต้องหารือกับปลัดอำเภอ ออกบัตรประจำตัวให้ภายในเดือนก.พ.</p> <p>ขณะเดียวกันสำนักงานพื้นที่การศึกษา เขต 2 ซึ่งรับผิดชอบใน 5 อำเภอชายแดน ตั้งแต่ อ.ท่าสองยาง อ.แม่ระมาด อ.แม่สอด อ.พบพระ และอ.อุ้มผาง เตรียมจัดประชุมร่วมกับโรงเรียนรัฐบาลในสังกัด ภายในเดือน มี.ค. เพื่อดำเนินการให้เด็กนักเรียนที่ยังไม่มีเลขทะเบียน 13 หลัก ได้รับการจัดทำเลขและบัตรทุกคน ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นพบว่า จ.ตาก มีเด็กที่ไม่มีเลข 13 หลักอยู่ 9,000 คน หวังว่าเด็กกลุ่มนี้ จะเป็นกลุ่มนำร่องที่นำไปสู่การแก้ปัญหาเรื่องเด็กนักเรียนไร้สถานะทั่วประเทศไทย</p> <p>อย่างไรก็ตาม มีเด็กนักเรียนไร้สถานะทั่วประเทศไทย กว่า 70,000 คน ซึ่งทาง สธ. เตรียมเสนอต่อ ครม. ให้คืนสิทธิแก่เด็กในด้านสาธารณสุขอีกด้วย</p>
ไทยโพสต์	<p>รณรงค์วัยรุ่นสวยใสปลอดภัยจากศัลยกรรม</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรรัตน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดงานรณรงค์ มหกรรมคอนเสิร์ต สวย ใส ปลอดภัย มั่นใจ สบส. สำหรับกิจกรรมรณรงค์ “มหกรรมคอนเสิร์ต สวย ใส ปลอดภัย มั่นใจ สบส.” กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นปีนครั้งนี้ 4 จากผลการดำเนินกิจกรรม 3 ครั้งที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษามีความเข้าใจในเรื่องสถานเสริมความเพิ่มขึ้น หลังเข้าร่วมกิจกรรม</p>
บ้านเมือง	<p>ประชุมวิชาการ</p> <p>- เสนอข่าว สำนักกฎหมายการแพทย์ กรมการแพทย์ ร่วมกับ สมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการ ชมรมสายใยความหวังผู้ป่วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรังสิต จัดประชุมวิชาการ หัวข้อ “ประชารัฐร่วมรับผิดชอบระบบหลักประกันสุขภาพที่ยั่งยืน” เพื่อแก้ปัญหางบประมาณที่ไม่เพียงพอ การจ่ายบฯ ให้สถานพยาบาลต่ำกว่าต้นทุนค่ารักษา การใช้บริการและความคาดหวังของผู้ป่วยเพิ่มขึ้น การยกเลิกการร่วมจ่ายในปี พ.ศ.2549 ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ เพื่อสร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน และการรักษาได้มาตรฐาน</p>
ข่าวสด	<p>จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านมะเร็งนรีเวช</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านมะเร็งนรีเวช เพื่อนำไปสู่พัฒนาการด้านการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในประเทศไทยมะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งเต้านม โดยมีอุบัติการณ์ 17.8 ต่อผู้หญิง 100,000 คน และมีอัตราการเสียชีวิต 55%</p>
กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด ไทยรัฐ	<p>โรคมะเร็ง</p> <p>- เสนอข่าว ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา นักวิทยาศาสตร์ไทยคนแรกผู้คิดค้น วิธีการสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุล สารสกัดพืชไทย 5 ชนิด “APCOcap” ได้แก่ มังคุด ถั่วเหลือง งาดำ ฝรั่ง และใบบัวบก ซึ่งเมื่อออกฤทธิ์เสริมกันจะมีผลทำให้เพิ่มระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้กลับสู่ภาวะ สมดุล งานวิจัยนี้ นับว่าเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติ และมี สุขภาพแข็งแรงขึ้นอย่าง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ยั้งยืนโดยนวัตกรรม APCOcap จะทำหน้าที่เสมือนเป็นวัคซีนธรรมชาติกระตุ้นเม็ดเลือดขาวชนิด Th1, Th17 และ Th9
แนวหน้า	ไข้เลือดออก - เสนอข่าว สสจ.พัทลุงแนะ 7 ป. ป้องกันไข้เลือดออก ได้แก่ 1.ปิดฝาภาชนะ ทุกชนิดป้องกันการวางไข้ของยุงลาย 2. ปล่อยปลากิน ลูกน้ำเพื่อตัดวงจรยุงลาย 3.ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้าน และนอกบ้านไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์ยุงได้ 4.ปรับสภาพน้ำ ด้วยการให้ทรายเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย 5.เปลี่ยนน้ำ ในแจกันดอกไม้ทุก ๆ 7 วัน 6.ป้องกันยุงกัด ด้วยการใส่ สมนไพรต่าง ๆ 7.ปฏิบัติทั้ง 6 ข้อ อย่างเคร่งครัด
มติชน	เตือนเขินไหว้ตรุษจีน - เสนอข่าว นพ.ปรารณา ประสงค์ดี นพ.สสจ.สิงห์บุรี เตือนการไหว้เจ้าตรุษจีนเลือกซื้อของสด เช่น เนื้อหมูควรเลือกที่มีสีแดงธรรมชาติ สด เนื้อแน่น ไม่มีสีคล้ำ ส่วนเป็ด-ไก่ควรสังเกตใต้ปีกไม่ควรเป็น สีเขียวจ้ำๆ และการไหว้เจ้าไม่ควรนำรูปปักบนอาหาร เพราะก้านธูปมีสารที่เป็นพิษต่อร่างกาย
โพสต์ทูเดย์	โรงงานอาหารแช่แข็งก๊าชรั้ว - เสนอข่าว เกิดเหตุก๊าชคาร์บอนมอนอกไซด์รั่วที่บริษัทอาหารแช่แข็งแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ 3 ต.แกลง อ.เมือง ทำให้พนักงานหนีตายอลหม่านและมีพนักงานได้สุดดมก๊าชคาร์บอนมอนอกไซด์อย่างรุนแรง คือ แรงงานชาวเมียนมาร์ จำนวน 16 ราย โดยนำส่งรพ.สต.เพ และส่งต่อรพ.มาบตาพุด
แนวหน้า	คัดกรองสุขภาพประชาชน - เสนอข่าว นพ.อนวัชช์ รัชวรณวงศ์ ผอ.รพ.บางปلام้า จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า รพ.บางปلام้า จึงได้จัดทำโครงการคัดกรองโรคเรื้อรังประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป เพื่อค้นหาผู้ป่วยใหม่และให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็ว โดยออกดำเนินการคัดกรองในชุมชน ในวันเสาร์อาทิตย์ ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค. 2559 พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่ประชาชนที่ไปคัดกรองในรายที่จำเป็น
ข่าวสด	กทม.จัดถนนอาหารสะอาด - เสนอข่าว กทม.จัดโครงการ ถนนสายอาหารสะอาดสำนักงานเขตละ 1 แห่ง เนื่องจากขณะนี้ม้งนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ต่ำกว่าปีละ 30 ล้านคน และจากการประชุมร่วมกับกระทรวง สธ. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมามีได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลบริหารจัดการอาหาร จัดให้มีร้านอาหารปลอดภัยบนถนนทั้งสาย เพื่อลดความเสี่ยงของผู้บริโภค